



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: พุธที่ 27 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15155

หน้า: 17 (บนซ้าย)

Col.Inch: 49.51 Ad Value: 61,887.50 PRValue (x3): 185,662.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา' ของนักศึกษา มจร. กวาด 2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ

## 'ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา' ของนักศึกษา มจร. กวาด 2 รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ



ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) หัวหน้าโครงการทำการวิจัยและพัฒนายางพารา กล่าวว่ สูตรยางพาราผสมสังกะสีออกไซด์ (Zinc oxide) มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ รวมถึงเชื้อไวรัส และเชื้อดื้อยาบางชนิด โดยได้ดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎ เป็นที่มาของแนวคิดนำงานวิจัยชิ้นนี้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ของ 3 นักศึกษาสาว จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) ประกอบด้วย นางสาวปิยฉัตร เสียมไหม (แพร) นางสาวพรไพสิณ ลิปะกานนท์ (ผักกาด) ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ (แพร) ชั้นปีที่ 2 ที่สามารถนำสูตรผสมดังกล่าวมาสู่การผลิตเป็นถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพารา (Disinfectant Para-rubber Glove)

จุดเด่นของสูตรการผลิตถุงมือ

ฆ่าเชื้อจากยางพารา คือ ไม่ใช่การนำ Zinc oxide มาเคลือบบนพื้นผิวหน้ายาง แต่เป็นวิธีการผสมสารนี้เข้าไปในตัวเนื้อยางโดยตรงที่ทำให้ตัวผิวหน้าปลอดจากสารเคลือบ แต่ยังคงคุณสมบัติประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อดี เมื่อมาพัฒนาขึ้นรูปจนเป็นถุงมืออย่างสำเร็จ ยังพบอีกว่าถุงมือสูตรใหม่นี้ไม่ฉีกขาดง่าย และใช้งานได้ดีดังเช่นถุงมือยางพาราทั่วไป ซึ่งทำให้ผลงานถุงมือแบบนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทนวัตกรรมทางการแพทย์ จากเวทีการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

เวที Thailand Innovation Awards 2022 หรือ TIA จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นเวทีประกวดนวัตกรรมระดับประเทศที่เน้น 2 ด้าน คือ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการตลาด มจร.จึงได้กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด 0.1% ของตลาดถุงมือยางในประเทศไทย หรือเท่ากับ 362,800 กล่อง

ต่อปี (100 ชิ้น/กล่อง) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 30,000 ชิ้นต่อชั่วโมง คิดเป็นเงินลงทุน สำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าเครื่องจักร สายพานการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในโรงงาน อยู่ที่ประมาณ 69 ล้านบาท ที่คำนวณแล้วพบว่า จะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 2 ปีครึ่ง ด้วยจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ทั้งด้านนวัตกรรมและด้านการตลาด สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี/ปวส. จากเวที Thailand Innovation Awards 2022 พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท (ไม่มีทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1)

ดร.เยี่ยมพลกล่าวทิ้งท้ายว่า ถุงมือฆ่าเชื้อจากยางพาราถือเป็นงานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านการแพทย์ เศรษฐกิจ การส่งออก เป็นอีกทางออกหนึ่งในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ซึ่งผลงานดังกล่าวหากมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการตอบใจการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11656

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 214.74 Ad Value: 354,321

PRValue (x3): 1,062,963

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวนาอน'ธกส.'ผัดหน้-น้ำท่วมหมดตัว

# ชาวนาอน'ธกส.'ผัดหน้-น้ำท่วมหมดตัว

## กรม.จ้จ่ายเยียวยาทันที ซ่อมบ้านหลังละ4.9หมื่น

'บักตู' ย้ำกรม.เร่งจ่ายเยียวยาน้ำท่วม ควัก  
ก้อนแกงบกลาง 2 พันล้าน ช่วยบ้านละ 5  
พันบาท สัมมนาไทยจ่าย □ อ่านต่อหน้า 11

### ● น้ำท่วม □ ต่อจากหน้า 1

ทันทีไม่ต้องรอน้ำลด สักบาทหน้าจ้อกลอด  
มาตรการช่วย แจงรัฐบาลจัดแผนบริหารน้ำ  
ไว้เยอะ แม้เจอทั้งพายุ -ร่องความกดอากาศ-  
น้ำฝนมาก ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่ามหาอุทกภัย  
ปี 54 แต่กุ่มน้ำได้ดีกว่า ชาวนาชุมพวง โกรธา  
ร้องช่วยนาถ่ม มวลน้ำมุนทะลักจมนา ส่งผล  
ให้ไม่มีข้าวขาย ขาดรายได้-เงินใช้หนี้ ขอ  
ผัดผ่อนจ่ายหนี้ธ.ก.ส. กภาพลันธุ์อุดพั้งแก  
50 เมตรสำเร็จแล้ว ร่องผาง.มันใจกั้นน้ำชี ไม่  
ให้ป่าทะลักท่วมเมืองชั้นในได้ สิงห์บุรี-  
อ่างทอง-อยุธยา ระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อ  
เนื่อง เขื่อนชัยนาทลดการระบาย เร่งฟื้นฟู  
ทำความสะอาด เปิดถนนให้สัญจร เตรียมกลับ  
เข้าไปอยู่บ้าน

### ■ มติกรม.เร่งเยียวยาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการ  
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการช่วย  
เหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่า ที่ประชุม  
ครม.ได้นำมาทบทวนตั้งแต่ปี 2554 และปี  
2562-2563 ซึ่งตนได้เร่งรัดให้มีการจ่ายเยียวยา  
ประชาชนในสิ่งที่ทำได้เร็ว เพราะเข้าใจว่า  
เดือดร้อนเยอะ ส่วนการดูแลพิเศษเพิ่มเติมทาง  
กระทรวงมหาดไทย (มท.) จะทำเสนอมา  
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีความแตกต่าง  
เนื่องจากมีวงกว้าง ซึ่งตนได้อธิบายเหตุผลไป  
แล้ว เจอทั้งพายุ โนรู ร่องความกดอากาศส่ง  
ผลให้ปริมาณน้ำฝนมากเกินที่จะรับได้ ฉะนั้น  
การระบายน้ำในช่องทางปกติจะเป็นปัญหาน้ำ  
ท่วมล้นข้ามฝั่งกระจายไปทั่ว ตนจึงเร่งรัดเมื่อ  
การระบายน้ำปกติ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ  
ป่าสัก น้ำทางเหนือลดลง โดยน้ำเหล่านี้จะ  
กลับสู่ระบบระบายน้ำปกติ ถ้าไม่ได้อีกต้องเร่ง



☰ ซ่อมเสร็จ - เจ้าหน้าที่ระดมซ่อมพั้งกั้นน้ำชีขาด บริเวณหลักกม.ที่ 6 บ้านสะคำศรี  
ต.ลำชี อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ จนเชื่อมต่อได้สำเร็จใช้เวลา 1 สัปดาห์ ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้  
สัญจรไปมาได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.

การสูบน้ำมาเพิ่มเติม ซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวันที่  
24 ต.ค. ตนไปดูมาแล้ว

เมื่อถามว่าที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงใน  
รอบ 16 ปี หมายถึงแผนการบริหารจัดการน้ำ  
หรืออย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มีเยอะ  
เยอะที่รัฐบาลได้ทำมา ถ้าเราไม่เจอสถานการณ์  
พายุ ร่องความกดอากาศต่ำ ปริมาณน้ำฝนที่  
มากผิดปกติ การระบายน้ำปกติสามารถระบาย  
ได้ เพราะเราทำอะไรไปเยอะพอสมควร วันนี้  
เนื่องจากว่าน้ำที่สะสมมาจากทางเหนือต้อง  
ค่อยๆ ระบายมาเรื่อยๆ ซึ่งมีการพร่องน้ำไว้  
ล่วงหน้าด้วยซ้ำ แต่ปรากฏว่าฝนมามากกว่า  
2-3 เท่า และสะสมในพื้นที่ทำให้ระบบการ  
ระบายน้ำในระดับปกติคงไว้เต็มหมด แต่ก็  
ยังน้อยกว่าปี 2554 ทั้งที่ปริมาณน้ำไม่ต่างจาก

ปี 2554 ซึ่งเราได้บริหารอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งนี้  
เห็นใจคนที่เดือดร้อนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝั่งคลอง  
ได้รับผลกระทบแน่นอน เราก็จะเตรียมการใน  
ระยะต่อไปจะเพิ่มคันชนน้ำหรือไม่ซึ่งต้องดู  
ในเรื่องงบประมาณแผนงานต่างๆ ต้องปรับ

### ■ จ่ายซ่อมบ้านหลังละ 4.9 หมื่น

จากนั้น เวลา 17.00 น. พล.อ.ประยุทธ์  
นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว

ตัวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม  
ดูแลการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นใน  
หลายจังหวัด ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องใน  
พื้นที่ และได้เร่งรัดกำชับให้ช่วยเหลือเยียวยา  
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และ  
รวดเร็วที่สุด โดยผมได้ให้หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง รายงานผลการช่วยเหลือพี่น้อง  
ประชาชนในการประชุม ครม. ในวันที่ ดัง  
ข้อมูลต่อไปนี้

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ปภ.) และจังหวัดให้ความช่วยเหลือตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินตรอง  
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี  
ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ได้แก่ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต  
รายละไม่เกิน 29,700 บาท กรณีบาดเจ็บ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11656

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 214.74 Ad Value: 354,321

PRValue (x3): 1,062,963

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง'ถกส.' ผัดหน้า-น้ำท่วมหมดตัว

สาหัสฯ ให้จ่ายเบื้องต้นรายละ 4,000 บาท ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เท่าที่จ่ายจริง หลังละ 49,500 บาท ด้านการเกษตร ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่พืชตาย หรือเสียหายตามจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรจริงที่ได้รับ ความเสียหาย ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยคิดจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย โดยช่วยเหลือไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 79,013,666.76 บาท

2. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักงานรัฐมนตรี ได้กำหนดค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท, เงินทุนเลี้ยงชีพ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 30,000 บาท, เงินทุนเลี้ยงชีพ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อีกครอบครัวละ 50,000 บาท, ค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหมด ไม่เกินหลังละ 220,000 - 230,000 บาท เสียหายมาก ไม่เกินหลังละ 70,000 บาท และเสียหายน้อย ไม่เกินหลังละ 15,000 บาท, ค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหมด และเสียหายมากกว่าเรือนละ 5,000 บาท โดยได้จัดทำถุงยังชีพ และมอบไปแล้ว 92,361 ถุง ใน 13 จังหวัด คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,652,700 บาท

## ■ ตั้งงบกลางปี66อีก9.2หมื่นล.

3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 151 ราย รายละ 3,000 บาท เป็นเงิน 453,000 บาท ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547 4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีสวนยางประสบภัย รายละไม่เกิน 3,000 บาท 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว จำนวน 180,957,628.94 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาจใช้เงินสะสมของ อปท. เพื่อช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.สำนักงบประมาณ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ประกอบด้วย งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 92,400 ล้านบาท และงบกลางรายการชดใช้เงินทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งในกรณีหน่วยงานมีความจำเป็น ต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติสามารถขอรับการจัดสรรจาก 2 ส่วนนี้ได้

พล.อ.ประยุทธ์ระบุต่อว่า นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ยังระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เช่น กรมสรรพากร มีมาตรการการลดหย่อนภาษี กรมสรรพสามิตช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยการขยายเวลาขึ้นแบบภาษี กรมธนารักษ์ ยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุเป็นเวลา 1 ปี กรมชลประทานเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำออกไปสู่แม่น้ำสายหลักโดยเร็ว

และกรมประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารด้านพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ให้คำแนะนำ และเตรียมช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ และยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำข้อมูลและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณาโดยด่วน

## ■ จี้สำรวจพื้นที่เสียหาย

“ผมได้เน้นย้ำว่า สิ่งใดที่ทำได้ก่อน ขอให้ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องรอหน้าลด ให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทุกประเภท ทั้งภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้ สามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมได้เชื่อใจว่าผมและรัฐบาลได้รับทราบความเดือดร้อนของทุกท่านโดยไม่นั่งนอนใจ ทั้งในพื้นที่ที่ผมได้ไปตรวจเยี่ยม หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ไปก็ได้รับรายงานและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในช่วงบรรเทาทุกข์ให้ กับทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

## ■ ประเดิมคลังงบกลาง 2 พันล.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 24 ต.ค. พร้อมสอบถามว่า เงินเยียวยาจะจ่ายได้เมื่อไร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ ต้องให้ มท.เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อเบิกจ่าย ส่วนเรื่องเกษตรกรจะช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย เสนอว่าการเยียวยาถึงอย่างไรก็ไม่เพียงพอดังความเสียหาย จึงอยากให้ทหาร ตำรวจ และนักเรียนอาสาเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอยากเสนอให้รัฐมีมาตรการอื่นๆ พิจารณาตามความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ เช่น การแจกข้าว เพราะพื้นที่อีสานทำนาปีละครั้งและจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปี แต่เกิดน้ำท่วมเสียก่อนจึงไม่มีข้าวกิน และไม่มีข้าวขาย

ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวเสริมว่า เรื่องการเยียวยาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ขณะนี้น้ำท่วม ชาวบ้านไม่รู้จะ ทำอย่างไร อยากให้ช่วยค่าครองชีพก่อน โดยมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วย ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ได้เสนอว่า หลักเกณฑ์เยียวยา 5,000 บาทเป็นหลักเกณฑ์ เมื่อสิ้นปีก่อน ถ้าจะเพิ่มเป็น 6,000-7,000 บาท ได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวสรุปว่า อะไรจ่ายได้ให้จ่ายไปก่อน อย่างเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยมีครม.เตรียมงบกลางเอาไว้ 2 พันล้านบาทแล้ว ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรค่อยว่าในภายหลัง

## ■ จมท.ทำทันที-ไม่รอน้ำลด

ต่อมา นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ ประชุมครม.ว่า นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบ ติดตาม สั่งการเรื่องสถานการณ์น้ำในประเทศ อย่างใกล้ชิด พร้อมได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการระบายน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจถึงสาเหตุ น้ำท่วม ระบบการระบายน้ำ ให้ประชาชนเข้าใจ โดยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญอิทธิพลจากพายุ ดีเปรสชันและร่องมรสุมหลายลูกด้วยกัน ส่งผลกระทบทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 ต.ค. 2565 เฉลี่ยสะสม 1,755 มม. มีปริมาณน้อยกว่าในปี 2554 เล็กน้อย (-0.2%) ซึ่งเฉลี่ยสะสมที่ 1,778 มิลลิเมตร (ม.ม.)

นายอนุชากล่าวต่อว่า ในการประชุมครม. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานถึงภาพรวม การช่วยเหลือ จากหน่วยงานหลัก คือ กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง มหาดไทย ช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 79 ล้าน บาท จากวงเงินทดลองราชการตามอำนาจ ของอธิบดีปก. การสนับสนุนการดำเนินงาน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11656

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 214.74 Ad Value: 354,321

PRValue (x3): 1,062,963

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวสวน 'ถกส.' ผัดหน้า-น้ำท่วมหมดตัว

ผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์ ปก. ในแต่ละเขต พื้นที่อุทกภัย รวมถึงการป้องกันยังเป็นเรื่องเงินใน 8 จังหวัด และเป็นวงเงินเชิงบรรเทาความเดือดร้อนอีก 12 จังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มอบเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 181 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีจำเป็นเร่งด่วน สำนักงานประมง ได้ตั้งเงินช่วยเหลือประมาณ 2 พันล้านบาท

“พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบให้กับกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ได้ไปหาแนวคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยา โดยนายกฯ ได้สั่งให้เร่งดำเนินการจัดทำโดยไม่ต้องรอให้น้ำลด ซึ่งมาตรการต่างๆ จะมีการพิจารณาอย่างรวดเร็วในสัปดาห์หน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด โดยนายกฯ ยังพูดถึงผู้ที่ยังติดค้างในที่อยู่อาศัย หากมีความจำเป็นก็ต้องอพยพออกมาและให้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น” นายอนุชากล่าว

## ■ 27 จังหวัดยังท่วมขัง

วันเดียวกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 27 จังหวัด 135 อำเภอ 855 ตำบล 5,826 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 435,931 โดยอิทธิพลของร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 16-24 ต.ค. ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในภาคใต้รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา สตูล กระบี่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส รวม 27 อำเภอ 74 ตำบล 299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,885ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน จ.ตรัง รวม 1 อำเภอ 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน รวม 170 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.-24 ต.ค.เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 59 จังหวัด 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063

ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 26 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี รวม 134 อำเภอ 852 ตำบล 5,817 หมู่บ้าน รวม 435,761 ครัวเรือน

## ■ เจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง

ด้านสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จ.สิงห์บุรี ลดระดับลง ซึ่งในบางพื้นที่ริมฝั่งน้ำลดลง 50-60 ซม. ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่น้ำเอ่อล้นข้ามคลองชลประทานไป ก็เริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังคงท่วมสูงและเริ่มส่งกลิ่น ด้วยไม่มีทิศทางจะไหลออกไปทางใดได้

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังชุมชนบ้านบางแคว ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จุดที่ถูกน้ำเข้าท่วมมาตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. ระดับน้ำลดลงแต่ประชาชนก็ยังต้องใช้เรือในการเข้าออกสัญจรในชุมชน โดยหลายบ้าน เริ่มไล่ขจัดบ้านตามระดับน้ำที่ลดกันแล้ว ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านไม้สองชั้นได้รับความเสียหายหนักด้วยน้ำเข้าท่วมถึงชั้นสองของตัวบ้าน ทำให้พื้น ไม้บวม โกง เสียหายเกือบทั้งหมด

ขณะที่เส้นทางสัญจรที่ได้ปิดไว้หลายจุดในช่วงน้ำท่วมสูง ทางแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้เคลียร์กระสอบทรายคันป้องกันน้ำ ให้เส้นทางต่างๆ กลับมาใช้งานได้อย่างปกติอีกครั้ง

## ■ อ่างทองเร่งเปิดถนน

ที่จ.อ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นำโดย ร.ต.ท.ประเสริฐศักดิ์ วิพันธ์เงิน รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองอ่างทอง พร้อม เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่เรียงยกแท่งเบรียอร์ที่ปิดกั้นทางน้ำบริเวณแยกป่าจั่ว ต.ป่าจั่ว อ.เมือง เพื่อเร่งเปิดการจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านทาง หลังจากระดับน้ำที่ท่วมบริเวณเริ่มลดระดับลงจนเกือบเป็นปกติ หลังจากเมื่อวันที่ 19 ต.ค. มวลน้ำได้ไหลบ่าท่วมแยกป่าจั่ว ซึ่งเป็นแยกของถนนทางหลวงหมายเลข 3064 สายอ่างทอง - โพธิ์ทอง แยกไปทางหลวงหมายเลข 3195 สายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ

(อ่างทอง-วิเศษฯ- สุพรรณบุรี) มีปริมาณน้ำท่วมขังสูง 70 ซม. ทำให้ต้องปิดการจราจร

## ■ โอดครวญเงินเก็บมาซ่อมบ้าน

ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ แต่ยังคงส่งผลทำให้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงในหมู่บ้านและชุมชน โดยที่หมู่ 4 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล นำท่วมบ้านสูงจนถึงพื้นบ้านหลังจากน้ำลดลง ชาวบ้านต่างทำความสะอาดบ้านนำเศษโคลน ดินที่มากับน้ำ ล้างขัดออก โดยพบว่าพื้นบ้านซึ่งเป็นไม้ไถ่ กอ และหลุดจากตัวพื้นบ้าน ได้รับความเสียหาย ซึ่งแต่ละบ้านรอให้น้ำลดแล้วจึงซ่อมบ้าน โดยต่างต้องใช้เงินที่สะสมกันมาซ่อมบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่วันนี้มีรายได้เพียงเงินช่วยเหลือคนชราจากภาครัฐเท่านั้น

พระครูสมุห์พอลเจตน ชาติวีโร เจ้าอาวาสวัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าว ว่า ระดับน้ำเริ่มลดลง ต้องนำพระสงฆ์ร่วมกันทำความสะอาด พื้นศาลา พื้นกุฏิ หอสวดมนต์ ที่น้ำท่วมสูงอยู่ 5-10 ซม.กวาดเอาคราบโคลนออก ตอนที่น้ำกำลังมีอยู่ จะทำความสะอาดง่าย วัดตะกูถูกน้ำท่วมสูงสุดถึง 3 เมตรกว่า พระสงฆ์ไม่ได้ยอมรับบิณฑบาต หลักคือชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะถูกน้ำท่วม บ้านญาติโยมหลายหลังพระต้องเข้าไปช่วยกันยกของขึ้นที่สูง เพราะมีแต่คนแก่อยู่ ของไม่มีที่เก็บ ขนมาเก็บไว้ที่วัด สงสารญาติโยม

ขณะที่ นายกฤษณ์ เตียนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างและเครื่องจักรกลหนัก ลงพื้นที่รื้อคันกันน้ำ ปรับพื้นที่ผิวถนนอุโมงรอบเกาะเมือง ระยะทางยาว 12.4 กิโลเมตร ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักลดระดับลงต่ำกว่าตลิ่งของพื้นที่เกาะเมือง

นายกฤษณ์กล่าวว่า หลังจากใช้แนวถนนอุโมงรอบเกาะเมืองเป็นแนวกันน้ำ ซึ่งถนนอุโมง หรือบริเวณ สะพานมหาชัยถึงท่าเรือแดง ตอนนี้ระดับในแม่น้ำเริ่มลดลง ทำให้บริเวณพื้นที่แคว้นตลิ่งถึง 20 ถึง 30 ซม. ทำให้จุดนี้ไม่ได้เป็นจุดที่ลุ่มเสี่ยงแล้ว ทางเทศบาลจึงต้องรีบเร่งรื้อคันกันน้ำออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนสภาพผิวจราจรให้กลับมาใช้เหมือนเดิม ลดความเดือดร้อนของประชาชน และจะรีบทำให้แล้วเสร็จ จำนวน 5 จุด ตลอดแนวกันที่ทางเทศบาลได้ป้องกันสร้างคันดิน ไม้ไผ่เข้าท่วมในชั้นเกาะเมืองแล้วจะนำรถขุดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดพื้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11656

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 214.74 Ad Value: 354,321

PRValue (x3): 1,062,963

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวนาอวน'ธกส.'ผัดหน้-น้ำท่วมหมดตัว

ผิวดิน และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

## ■ ชาวกรุงเก่าพายเรือจมน้ำ 2

ด้านร.ต.อ.สกล โตจีน รองสว.สอบสวน สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งพบศพคนจมน้ำเสียชีวิต ภายในหมู่ 8 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์ธรรมฯ ไปให้การสนับสนุน พบว่าภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูง 3 เมตร ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตร ต้องใช้เรือพายเข้าไปตรวจสอบ ที่บริเวณปากอู่ไผ่ข้างถนนทางเข้าหมู่บ้านพบ ร่างของนายรังสรรค์ กุลภา อายุ 58 ปี สภาพศพขึ้นอืดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 วัน ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย สอบถามญาติทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับจ้าง จะพายเรือเพื่อไปออกทำงานทุกวัน จนเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา หายตัวไป ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาพบเห็นเรือลอยอยู่กลางหมู่บ้าน จึงช่วยกันออกค้นหา และงมหาในน้ำ จนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพ สันนิษฐานว่า อาจเกิดพลัดตกจากเรือ ระหว่างเก็บขวดพลาสติกสีของที่ลอยกับน้ำเพื่อเอาไว้วาง หารายได้พิเศษ

ขณะที่สภ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งมีคนพลัดตกจากเรือจมน้ำสูญหายกลางทุ่งนา หมู่ 8 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย ประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยาธรรมใจ มูลนิธิร่วมกตัญญู นำนักประดาน้ำไปงมหาพบภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร บ้านเรือนถูกน้ำท่วมครึ่งหลัง ทราบชื่อผู้ที่พลัดตกจากเรือคือ นายรังสรรค์ เข้มเพิก อายุ 42 ปี ซึ่งมีอาการทางสมอง และสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรง เนื่องจากเคยถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตจนหมดสติ ได้พายเรือออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับสุนัข ไปที่ต้นไม้วัดทุ่งนาซึ่งถูกน้ำท่วมสูง 4 เมตร อยู่ห่างจากบ้านไป 100 เมตร จากนั้นเห็นสุนัขว่ายน้ำกลับเข้ามาภายในบ้านแต่เรือยังลอยอยู่ จึงช่วยกันตามหาและงมหาค้นหาแต่ไม่พบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นักประดาน้ำกำลังงมหาอยู่ เจ้าหน้าที่ลงไปกับเรือของนายรังสรรค์ที่จมน้ำสูญหายไป ยังคงนั่งหมอบเฝ้ามองน้ำที่ท่วมและเจ้าหน้าที่กำลังงมหา นายรังสรรค์อยู่ตลอดเวลา โดยจากการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เดือนส.ค.-ค.ค.ปีนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้วจำนวน 14 ราย

## ■ ชาวนาโคราชจ้พักหนีชกส.

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา มวลน้ำที่ไหลผ่านทั้งลำน้ำมูลในจังหวัด และลำน้ำมาศที่ไหลมาจาก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ต.ประสุขและต.ชุมพวง ที่บ้านยาง หมู่ 6 ถนน อบจ.นม.17302 สายชุมพวง-หนองจิก ซึ่งเป็นทางเชื่อมตลาดชุมพวง อยู่ติดกับลำน้ำมาศ ถูกน้ำในลำน้ำกัดเซาะไหลทาง เป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร พังเสียหายเป็นหลุมขนาดใหญ่ และบางจุดถูกน้ำไหลเซาะกัดเซาะจนถนนขาดเป็นทางยาวกว่า 39 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ ชาวบ้านใน 5 หมู่บ้าน 666 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงบูรณาการร่วมกับศูนย์ปภ.เขต 5 นครราชสีมา, ปภ.จังหวัดสาขาชุมพวง, อบจ., อบต.ชุมพวง, ผู้นำหมู่บ้าน และกำลังพลทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งดำเนินการประกอบสะพานเบสท์ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว จนกว่าที่องถื่นจะซ่อมแซมถนนเชื่อมทางให้เรียบร้อย

ชาวนาที่ทำนาข้าวหอมมะลิอยู่ติดกับลำน้ำมูล และลำน้ำมาศ กว่า 2 พันไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหาย ต่างร้องเรียนว่า ช่วงต้นเดือนม.ค.2566 ต้องส่งเงินที่กู้ยืมมาลงทุนคืนให้ ธกส. แต่ตอนนี้ข้าวจมน้ำตายทั้งหมด ไม่มีเงินไม่มีข้าวที่จะนำไปขาย รู้สึกหมดหวัง จึงอยากวอนขอให้ทางภาครัฐ ผ่อนผันหนี้ให้ชาวนาที่ประสบภัย และเร่งหาทางช่วยเหลือเยียวยา

ที่กำลังเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

## ■ ภาพสินธุ์ซ่อมพนังสำเร็จ

ด้านนายสุภกิจย์ กอเจริญยศ รองผวจ.รักษาการแทนผวจ.ภาพสินธุ์ แผลงผลการซ่อมแซมพนังกันน้ำซีที่ลิกขาด เป็นทางยาว 50 เมตร ตรงหลัก ก.ม.6 บ้านสะคำศรี ต.ลำชี อ.เมืองชัย ตั้งแต่คืนวันที่ 16 ต.ค. ว่า หลังจากทางจังหวัดได้ร่วมกับแขวงการทาง ทางหลวงชนบท ชลประทานเขต 6 ขอนแก่น/ภาพสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เร่งซ่อมพนังกันน้ำขาดตลอด 24 ชั่วโมง ในที่สุดก็สามารถซ่อมได้สำเร็จทั้งหมดในเวลา 21.00 น. วันที่ 24 ต.ค. ซึ่งทำให้มวลน้ำใหญ่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ภาพสินธุ์ หลังจากน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 1,500 ครัวเรือน 15 หมู่บ้าน พื้นที่ไร่นาเสียหายกว่า 80,000 ไร่ และจากนี้ก็จะร่อนน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ต่อไป โดยจะส่งทีมแพทย์เข้าดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมจัดหาถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่